

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒  
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุทิน นามประเสริฐ	ประธานสภาฯ	สุทิน นามประเสริฐ	
๒	นายยงยุทธ ไพสิทธิ์	สมาชิกอบต. ม.๑	ยงยุทธไพสิทธิ์	
๓	นางเพชร ชาลีรักษ์	สมาชิกอบต. ม.๒	เพชร ชาลีรักษ์	
๔	นางสาวสุกัญญา สารวงค์	สมาชิกอบต. ม.๔	สุกัญญา สารวงค์	
๕	นายเทห์ คำรักษ์	เลขานุการสภาฯ	เทห์ คำรักษ์	
๖	นายรณชัย กัญญา	สมาชิกอบต. ม.๖	รณชัย กัญญา	
๗	นางสายยนต์ ปัญญาวงศ์	สมาชิกอบต. ม.๘	สายยนต์ ปัญญาวงศ์	
๘	นางสาวอาลัย มีเพชร	สมาชิกอบต. ม.๙	อาลัย มีเพชร	
๙	นายบำรุง จันดา	สมาชิกอบต. ม.๑๐	บำรุง จันดา	
๑๐	นายบุญจันทร์ สมสรวย	สมาชิกอบต. ม.๑๑	บุญจันทร์ สมสรวย	
๑๑	นายนิเวศ มังคุด	สมาชิกอบต. ม.๑๒	นิเวศ มังคุด	
๑๒	นายสมใจสังวร	สมาชิกอบต. ม.๑๓	สมใจ สังวร	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางศรีประภา ปัญญาธรรมชาติ	นายกอบต.	ศรีประภา ปัญญาธรรมชาติ	
๒	นางจำปีแดง จันทรทาไทย	รองนายกอบต.	จำปีแดง จันทรทาไทย	
๓	นางเบญจวรรณ นมะราช	รองนายกอบต.	เบญจวรรณ นมะราช	
๔	นายชัยโย กองทอง	นักวิเคราะห์ฯ	ชัยโย กองทอง	
๕	นายธงชัย เป้าวรรณ	เลขานุการฯ	ธงชัย เป้าวรรณ	
๖	นางสาวไสรยา แต่งสอาด	ผช.นักวิเคราะห์ฯ	ไสรยา แต่งสอาด	

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑.	นายขวัญชัย ก้อนค่างพลู	สมาชิก อบต.หมู่ ๗	ขวัญชัย ก้อนค่างพลู	ลาป่วย
----	------------------------	-------------------	---------------------	--------

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ สวัสดิ์สมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ สืบเนื่องจากการประชุมในครั้งที่แล้ว วันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว  
เชิญ ประธานสภา จุฑธูปเทียนถวายพระรัตนตรัยครับ เชิญครับ

เรียนประธานสภาสมาชิกผู้ทรงเกียรติและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ มีสมาชิก ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ คน เชิญประธานสภาเปิดประชุมครับ

นายสุทิน ประธานสภาฯ สวัสดิ์สมาชิก นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน วันนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองสมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

นายสุทิน ประธานสภาฯ รายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมาเชิญสมาชิกทุกท่านตรวจสอบหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากแก้ไขเพิ่มเติมสามารถขอแก้ไขได้เลยครับ ให้ความตรวจสอบ รายงานการประชุมวันที่ผ่านมา ๕ นาทีครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากแก้ไขเพิ่มเติมไหมครับ สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ขอมติครับ

นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ คน มีมติรับรองรายงานการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ดังนี้

มติที่ประชุม  
เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา อบต.วังทอง

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทู้ถาม  
-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว  
รายงานผลคณะกรรมการแปรรูปที่ดินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗

/นายสุทิน...

นายสุทิน ประธานสภาฯ เรื่องรายงานผลคณะกรรมการแปรรูปที่ดินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ วาระที่ ๒ ชั้นแปรรูปที่ดิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรรูปที่ดินและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเกี่ยวกับการแปรรูปที่ดินนั้นเป็นการใด การสงวนความเห็นขอกรรมการแปรรูปที่ดิน ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย เพื่อแถลงประกอบรายงานหรือชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น

ข้อ ๕๑ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรรูปที่ดินหรือที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น

ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติ หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก

ถ้าข้อความในข้อใดที่ได้มีมติไปแล้วขัดแย้งกันหรือบกพร่องในสาระสำคัญที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ส่งปัญหานั้นไปให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่เฉพาะที่ขัดแย้งหรือบกพร่องก็ได้ โดยไม่ให้มีการแปรรูปที่ดินในเรื่องใหม่ขึ้นอีก ในกรณีที่มีมติส่งปัญหาใหม่ให้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินพิจารณาใหม่ดังกล่าวแล้ว การพิจารณาเฉพาะข้อนั้นๆ เป็นอันระงับไว้ก่อน แต่ถ้าไม่เป็นการขัดข้องที่จะพิจารณาข้ออื่นๆ ต่อไป สภาท้องถิ่นอาจลงมติให้พิจารณาจนจบร่างข้อบัญญัติก็ได้

ถ้าข้อขัดแย้งหรือข้อบกพร่องตามวรรคสามเกิดขึ้นในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะลงมติให้ดำเนินการตามความในวรรคสามก็ได้

เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดินยื่นรายงานการพิจารณาข้อที่ได้ระงับไว้ตามวรรคสามแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นให้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันนัดประชุม เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน

ในการประชุมต่อวาระที่สอง ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติเฉพาะข้อที่ได้ระงับไว้เท่านั้น ขอเรียนเชิญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ขอเรียนเชิญศรีบุญศรีบุญประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน รายงานต่อที่ประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลวังทองด้วยครับ

/นายยงยุทธ...

นายงยุทธ สมาชิก หมู่ ๑ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายงยุทธ โพลีทธี สมาชิก หมู่ ๑ ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินด้วยคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแปรรูปที่ดิน ตามที่ได้รับมอบหมาย จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน เพื่อพิจารณาแปรรูปที่ดิน ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้พิจารณา โดยกำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรูปที่ดิน ต่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ระยะเวลา ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมเพื่อพิจารณาคำแปรูปที่ดิน ในวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นั้น บัดนี้คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมพิจารณาคำแปรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แล้ว ปรากฏว่าไม่มีการยื่นคำขอแปรูปที่ดิน ๓ และผลการพิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว ของคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน นั้น ที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก 5 คะแนน ต่อ 0 คะแนน ให้คงร่างเดิม โดยไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินแล้ว

รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง  
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

ผู้เข้าประชุม

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายงยุทธ โพลีทธี	ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน	นายงยุทธ โพลีทธี
๒	นายบุญจันทร์ สมสรวย	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายบุญจันทร์ สมสรวย
๓	นายสมใจ สัจวร	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นายสมใจ สัจวร
๔	นางอาลัย มีเพชร	กรรมการแปรรูปที่ดิน	นางอาลัย มีเพชร
๕	นายนิเวศน์ มังคุด	เลขานุการ	นายนิเวศน์ มังคุด

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

ประธานฯ

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินครั้งที่ ๒ เพื่อพิจารณาคำแปรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามอำนาจหน้าที่และที่ได้มีการกำหนดไว้ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ซึ่งได้เวลาอันสมควรแล้วขอเปิดการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จากการศึกษาที่คณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งกำหนดวันยื่นแปรรูปที่ดิน ๓ วัน คือวันที่ ๑๗ -๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. บัดนี้ทางคณะกรรมการแปรรูปที่ดินได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว วันนี้จะเป็นการประชุมเพื่อพิจารณา เรื่องการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ระเบียบวาระที่ ๒  
ประธานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- เรียนคณะกรรมการแปรรูปที่ดินทุกท่าน ขอให้ท่านคณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดินฯ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ว่ามีส่วนไหนจะเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไร หากไม่มี ขอมติรับรองรายงานการประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๕ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง

ประธานฯ

- มติที่ประชุม เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓  
ประธานฯ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๑. เรื่องพิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗  
- ตามระเบียบการประชุมของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน

ได้พิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้น ตามร่างเดิม และตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในตอนใดหรือข้อความใดบ้าง การแปรรูปที่ดินและมติของคณะกรรมการแปรรูปที่ดินเกี่ยวกับการแปรรูปที่ดินนั้น เป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรรูปที่ดิน ตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการเร่งด่วน

- ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและได้มอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาให้เสร็จสิ้นหลังจากครบกำหนดระยะเวลายื่นเสนอคำแปรญัตติ โดยกำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสนอคำแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๑๗-๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.-๑๖.๓๐น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง แล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้มายื่นเสนอคำแปรญัตติ

- ประธานฯ - เมื่อไม่มีผู้มายื่นแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ พิจารณาแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ โดยละเอียด และไม่มีผู้มาเสนอคำแปรญัตติ ขอมติที่ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติว่าจะให้คงร่างเดิมไว้โดยไม่มีการแก้ไขหรือไม่ โดยขอมติที่ประชุมดังนี้
- ผู้ใดเห็นควรเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น กรุณายกมือขึ้นครับ
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง - เสียง
- ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ไว้โดยไม่มีการแก้ไขใดๆ ทั้งสิ้น ด้วยคะแนนเสียง ๕ เสียง เป็นเอกฉันท์
- ประธานฯ - ผลการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ๕ เสียง ต่อ ๐ เสียง จึงถือว่าร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้คงร่างเดิมโดยไม่มีการแก้ไข เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- ประธานฯ - จะได้รายงานผลการประชุมฯ และคืนร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวมอบให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง เพื่อดำเนินการพิจารณาวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป
- นายยุทธ สมาชิก หมู่ ๑ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายยุทธ ไพสิทธิ์ สมาชิก หมู่ ๑ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติด้วยคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติตามที่ได้รับมอบหมาย จากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง ตามที่สภาฯ ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อพิจารณาแปรญัตติ ในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังกล่าว ซึ่งผู้บริหารฯ ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เพื่อนำมาบริหารงาน กิจการและงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง และสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ และกำหนดให้สมาชิกท่านใด จะเสนอคำแปรญัตติ ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อประธานคณะกรรมการแปรญัตติไม่น้อยกว่า ๒๔ ชั่วโมง นับแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้มายื่นคำแปรญัตติ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว และไม่มีข้อความใดต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมแต่อย่างใด จึงขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติฯ พร้อมร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิม ต่อประธานสภาฯ เพื่อแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองทราบ และเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป
- นายสุทิน ประธานสภาฯ ขอบคุณประธานคณะกรรมการแปรญัตติครับ

- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอใหม่
- ๕.๑ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ การแปรญัตติ)
- นายสุทิน ประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระ ที่ ๒ (ชั้นแปรญัตติ) จึงไม่มีคำแปรญัตติและแก้ไขแต่ประการใด และ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้มีมติยืนตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ ฉบับเดิม ดังนั้นกระผมขอมติที่ประชุมลงมติเห็นชอบยืนตามร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดิมหรือไม่ เชิญลงมติ
- นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ คน มีมติรับรองให้คงร่างเดิมดังนี้
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา อบต.วังทอง
- ๕.๒ ญัตติเรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๓ การลงมติ)
- นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตขอมติที่ ประชุม ในวาระที่ ๓ การลงมติดังกล่าวเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เชิญครับ
- นายเทห์ เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขณะนี้มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งหมด ๑๒ คน มีมติตราข้อบัญญัติดังนี้
- มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๑ เสียง นายสุทิน นามประเสริฐ ประธานสภา อบต.วังทอง
- ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
- นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอหรืออยากแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับ เชิญสมาชิก หมู่ ๒ นางเพชรสมาชิก หมู่ ๒
- เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางเพชร ชาลีรักษ์ สมาชิก หมู่ ๒ อยากสอบถามนายกาเรื่องถนน ซอยข้างวัดบ้านห้วยร่วมตอนนี้ชาวบ้านเดือดร้อนมากค่ะ การสัญจรลำบากเกิด อุบัติเหตุบ่อยครั้ง ชาวบ้านได้สอบถามว่ามีกรมมาวัดแล้วทำไมถึงไม่มีการ ดำเนินการ รบกวนนายกาเร่งดำเนินการซ่อมแซมด้วยนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องคือไฟ แสงจันทร์ ได้มีการทำประชาคมหมู่บ้านส่งเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการ เข้าไปซ่อมแซมคะ ขอฝากให้รีบดำเนินการด้วยนะคะ
- นายสุทิน ประธานสภาฯ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๔

นางสาวสุกัญญา สมาชิก หมู่ ๔ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ค่ะ ดิฉันนางสาวสุกัญญา สารวงศ์ สมาชิก หมู่ ๔ อยากสอบถามนายกฯเรื่องถนนสายพอใจค่ะเพราะว่า มีการเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะคะมีช่างเข้าไปสำรวจและวัดเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีการเข้าดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมเร่งดำเนินการให้หน่อยนะคะ อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องไฟแสงจันทร์ถ้าเร่งได้อยากให้รีบดำเนินการเข้าซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๑๐

นายบำรุงสมาชิก หมู่ ๑๐ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ กระผมนายบำรุง จันตา สมาชิก หมู่ ๑๐ ผมเห็นด้วยกับสมาชิก หมู่ ๒ และสมาชิกหมู่ ๔ ครับเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเรื่องไฟแสงจันทร์และถนนทาง

นายบำรุงสมาชิก หมู่ ๑๐ การเกษตรที่เกิดความเสียหาย อยากให้เข้าซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนช่วงนี้ใกล้ถึงหน้าเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วด้วยครับ

นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๕

นายเทห์ สมาชิก หมู่ ๕ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายเทห์ คำรักษ์ สมาชิก หมู่ ๕ ขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับที่ได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติมีการลงหินคูก ตอนนี้ได้มีการ

นายเทห์ สมาชิก หมู่ ๕ เคลื่อนไหวเข้าไปดำเนินการที่ หมู่ ๕ แล้วครับ อีกหนึ่งเรื่องครับขอให้เร่งดำเนินการเข้าซ่อมแซมไฟแสงจันทร์และถนนเส้นอื่น ๆ ขอบคุณมากครับ

นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านไหนอยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับสมาชิกหมู่ ๑๒

นายนิเวศ สมาชิกหมู่ ๑๒ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ กระผมนายนิเวศ มังคุด สมาชิกหมู่ ๑๒ ช่วงนี้เป็นฤดูฝนเส้นทางสายฝายหินทิ้ง ข้ามลำเจ้าของหมู่ ๑๒ ซอย ๒ ตอนนีมีการชำรุดครับอยากให้นายกฯส่งกองช่างเข้าไปสำรวจและเร่งดำเนินการซ่อมแซมเป็นการเร่งด่วนครับ เพราะว่าอาจเกิดอุบัติเหตุที่อันตรายร้ายแรงได้ครับ และขอขอบคุณเรื่องการดำเนินการในข้อบัญญัติที่ ดำเนินการลงหินคูกให้ครับขอขอบคุณมากครับ

นายสุทิน ประธานสภาฯ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๙

นางอาลัย สมาชิก หมู่ ๙ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะ ดิฉันนางอาลัย มีเพชร สมาชิก หมู่ ๙ ขอฝากถนนเส้นสายสวนแก้วนะคะตอนนี้ไม่สามารถเดินทางไปได้แล้วนะคะ ขอฝากให้นายกฯดำเนินการซ่อมแซมโดยเร่งด่วนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

นายสุทิน ประธานสภาฯ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๑

นายงยุทธ สมาชิก หมู่ ๑ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายงยุทธ ไพสิทธิ์ สมาชิก หมู่ ๑ บ้านนาระยะถนนเส้น ซอย ๙ มีการลื่นและมีน้ำกัดเซาะอยากให้ คณะผู้บริหารไปสำรวจดูด้วยครับว่าจะสามารถแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้าง และอีก ๑ เรื่องคือเรื่องการวางท่อที่ดำเนินการขอไว้เมื่อครั้งที่แล้ว ขอบคุณมากครับ



- นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอหรือสงสัยและอยากสอบถามเพิ่มเติมอีกไหมครับ เชิญ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองครับ
- นางศรีประภา เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่าน ดิฉันนางศรีประภา ปัญญาธรรมชาติ นายองค์การบริหารส่วนตำบลวัง  
ทอง หมู่ ๑ บ้านนาระยะนะคะนายกปรึกษาช่างแล้วเรื่องท่อ ตอนแรกจะ  
ดำเนินการซื้อท่อให้เลยแต่ช่างบอกว่าไม่จบเพราะว่าจะต้องมีที่พักน้ำ ถ้าจะซื้อแบบ  
สำเร็จรูปเลยที่นี้ยังไม่มีขายนายกได้มีการสั่งช่างให้คำนวณงบประมาณใหม่คะ ส่วน  
หมู่ ๙ ซอยสวนแก้ว พอดีว่าซอยนี้อยู่ในข้อบัญญัติจะต้องรองบประมาณนะคะ ส่วน  
เรื่องไฟแสงจันทร์นายกจะให้ช่างออกไปสำรวจให้หะคะ เพราะว่าอาจจะม  
อุปกรณ์ที่เสียหายจึงจะต้องซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม นายกจะรีบ  
ดำเนินการให้คะ ส่วนเรื่องถนนตอนนี้บกลางไม่เพียงพอจะให้เจ้าหน้าที่ดูให้  
ว่า เงินจากส่วนไหนที่พอเหลือจะสามารถโอนนำมาซ่อมแซมถนนได้บ้าง มีหมู่บ้าน  
ไหนสงสัย
- นางศรีประภา สามารถสอบถามได้หะคะ ส่วนหมู่ ๑๒ ถ้ามันไม่ชำรุดมากนายกจะนำบกลาง  
นายก อบต.วังทอง ออกไปซ่อมแซมให้คะ ขอขอบคุณคะ
- นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ เชิญครับสมาชิก หมู่ ๑๓
- นายสมใจ สมาชิกหมู่ ๑๓ เรียนประธานสภา สมาชิกผู้ทรงเกียรติ นายกคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุก  
ท่านครับ กระผมนายสมใจ สังวร สมาชิกหมู่ ๑๓ จากที่ได้ฟังสมาชิกทุกท่านที่ได้  
นำเสนอปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภายในหมู่บ้านนั้นของหมู่ที่ ๑๓
- นายสมใจ สมาชิกหมู่ ๑๓ มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องถนนเส้นการเกษตรสายต่าง ๆ ที่ผมได้ทำระเบียบวาระการ  
ประชุมและประชาคมหมู่บ้านเข้ามาส่งนั้น และช่างได้ทำการตรวจสอบและ  
เรียบร้อยแล้วทำตามขั้นตอนทุกอย่าง ถ้าเป็นไปได้กระผมยินดีด้วยกับสมาชิกทุก  
ท่าน ที่นำเสนอปัญหาต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วนในพื้นที่ของตนเอง ผมขอฝาก  
ประธานสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ ๑๓ ก็เดือดร้อน อยาก  
ให้ดูแลแก้ไขเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ
- นายสุทิน ประธานสภาฯ มีสมาชิกท่านใดอยากเสนอเพิ่มเติมไหมครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรืออยาก  
สอบถามเพิ่มเติมขออนุญาตปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม  
(นายเทห์ คำรักษ์)  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง

คณะกรรมการรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลงชื่อ..........คณะกรรมการรายงานการประชุม

(นางอาลัย มีเพชร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๙

ลงชื่อ..........คณะกรรมการรายงานการประชุม

(นายบุญจันทร์ สมสรวย)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๑

ลงชื่อ..........คณะกรรมการรายงานการประชุม

(นายสมใจ สังวร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง หมู่ที่ ๑๓

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ / ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.๒๕๖๖

ลงชื่อ..........

(นายสุทิน นามประเสริฐ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง